

ชื่อโครงการ :

โครงการพัฒนาทักษะและสอบประมวลความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

ระหว่างวันที่ :

ในระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2561 – 8 เมษายน 2561

ห้องSBB-803,805, SBB-703, SBB-601, SBB-602 และ ห้องSBB-603

ที่มาและความสำคัญ:

ในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่นิยมใช้กันทั่วไปทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ผนวกกับการลงทุนจากต่างชาติที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย การทำงานร่วมกับองค์กรธุรกิจเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสื่อสารระหว่างสมาชิกในองค์กร นอกจากนี้บางองค์กรยังใช้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นหลักเกณฑ์ในการรับเข้าพนักงานตลอดจนการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งความรับผิดชอบในองค์กร

ด้วยเหตุนี้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐ เอกชนและบุคคลทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะต่างๆ ด้านภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อประโยชน์ในการเข้าทำงานในองค์กรนานาชาติ การติดต่อเจรจาการค้าและด้านการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำวัน การเพิ่มพูนทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบุคคล ไม่เพียงแต่ประโยชน์ส่วนตนแต่ยังผลต่อส่วนรวม เช่น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานและสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร อย่างไรก็ตาม หลักสูตรในการอบรมภาษาอังกฤษที่เปิดสอนทั่วไปนั้นมีหลากหลาย เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เชิงวิชาการ TOFEL IELTS หรือ TOEIC แต่ละหลักสูตรก็มีเนื้อหาสำคัญและประโยชน์ในการนำไปใช้แตกต่างกัน โดย TOEIC หรือ Test of English for International Communication เป็นแบบทดสอบสำหรับวัดระดับความรู้หรือทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ โดยเน้นที่การฟังและการอ่าน เป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ง่ายที่สุด เทียบกับ TOFEL และ IELTS นอกจากนี้แบบทดสอบมาตรฐาน TOEIC ยังได้รับความเชื่อถือจากองค์กรทั่วโลก ให้เป็นแบบทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษในหน่วยงานมีการใช้ภาษาอังกฤษ

ผู้ที่เข้าสอบ TOEIC สามารถนำผลการสอบไปใช้สมัครงานได้ทั่วโลก ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไม่สูง และเป็นเอกสารสำคัญในการสมัครเรียนต่อในสถาบันต่างๆ ภายในประเทศ ด้วยลักษณะดังกล่าว TOEIC จึงเป็นหลักสูตรอบรมเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษที่เหมาะสมสำหรับนิสิตทุกสาขาวิชาที่ต้องกาเตรียมความพร้อมในการทำงานหรือเพื่อการศึกษาต่อ

ตามทีกล่าวมา ฝ่ายวิจัยและวิจัยกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เล็งเห็นความจำเป็นของการพัฒนาภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี จึงเห็นสมควรจัดโครงการพัฒนาและสอบประมวลผลความรู้ ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยเริ่มเรียนในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ณ ห้อง SBB-803,SBB-805 และห้องSBB-703 และระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2561 ณ ห้อง SBB-601, SBB-602 และSBB-603 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

วัตถุประสงค์โครงการ:

1. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อประเมินความสามารถตนเองทางด้านภาษาอังกฤษของผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งนำไปสู่การตระหนักและมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองที่สูงขึ้น ตลอดจนนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้ประกอบการสมัครงานและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

นิติระดับปริญญาตรี สังกัดคณะกรรมการบัญชีและการจัดการ ทุกระดับชั้นปี

วันรับสมัครและการชำระค่าลงทะเบียน:

>>>>วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561<<<<

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร:

ค่าลงทะเบียนอบรม จำนวน 1,000 บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านระบบธนาคาร เท่านั้น
สามารถชำระค่าสมัครที่หมายเลขบัญชี เลขที่บัญชี 517-2-29486-9
ธนาคารทหารไทย

การส่งหลักฐานการสมัครและหลักฐานการจ่ายชำระเงิน :

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ นำเอกสารการสมัครและหลักฐานการจ่ายชำระเงิน ส่งที่
เจ้าหน้าที่รับสมัคร ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ ชั้น 1 ห้อง Acc.biz102 คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) ภายใน 3 วันทำการเท่านั้น
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณนฤเบศร์ ศรีคำบ่อ เบอร์โทร 084-519-3967

***หมายเหตุ**

หากเกิดระยะเวลาที่กำหนดในการส่งใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
การจ่ายชำระเงิน จะถือว่าสละสิทธิ์การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ